



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันพุธที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2550 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ชี้แพทย์ไม่มีหน้าที่ก้าวกายรับ นศ.แพทย์

ศ.ดร.วิจิตร ศรีसान รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณี นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทย์สภาออกมาระบุว่ามหาวิทยาลัย 5 แห่งที่เพิ่งเปิดคณะแพทยศาสตร์ในปีการศึกษา 2550 เปิดรับนักศึกษาเกินโควตาที่กำหนดไว้ ว่าแพทย์สภาไม่มีหน้าที่ในการมาควบคุมการรับนักศึกษา เพราะหน้าที่หลักของแพทย์สภา คือ การรับรองหลักสูตรและออกใบประกอบวิชาชีพ เรื่องของจำนวนการรับนักศึกษานั้นแต่ละสถาบันต้องประเมินขีดความสามารถของตนเองได้ และหากสามารถหาโรงพยาบาลที่จะมาเป็นครูพี่เลี้ยงได้ก็น่าจะเพิ่มจำนวนการรับนักศึกษาแพทย์ได้ เพราะขณะนี้ประเทศไทย ยังมีปัญหาขาดแคลนแพทย์อยู่

“อย่างไรก็ตามสำหรับมหาวิทยาลัยก็ต้องคำนึงคุณภาพของแพทย์ที่จะผลิตออกมาด้วยหากยังไม่มีความพร้อมและหลักสูตรก็ยังไม่ได้ส่งให้แพทย์สภารับรองก็ยังไม่ควรรับนักศึกษา ซึ่งที่เป็นปัญหาอยู่ขณะนี้ก็คือ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ที่ยังไม่มีคณะแพทยศาสตร์ และยังไม่ได้ส่งหลักสูตรให้แพทย์สภารับรอง นักศึกษาแพทย์ที่เข้าไปเมื่อปี 2549 ก็ต้องฝากเรียนไว้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) แทน และในที่สุดมอ. ก็ต้องรับนักศึกษาไปเรียน ซึ่งตนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ” รมว. ศึกษาธิการกล่าว

ด้าน ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนุกฎ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(มอบ.) กล่าวว่า มอบ.ไม่ได้รับนักศึกษาเกินที่กำหนด เพราะเรากำหนดว่าจะรับรุ่นละ 48 คน ก็รับตามที่กำหนดมาตลอด และตนยืนยันว่ามอบ.จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนทุกอย่างตามระเบียบที่แพทย์สภากำหนด เพราะไม่ต้องการผลิตบัณฑิตแล้วแพทย์สภาไม่ให้การรับรอง อย่างไรก็ตามแพทย์สภาไม่มีสิทธิบังคับมหาวิทยาลัยให้รับนักศึกษาจำนวนเท่าใด ถ้ารับเกินแล้วจะไม่รับรองไม่ได้ เพราะแพทย์สภามีหน้าที่สร้างมาตรฐาน และจัดสอบใบประกอบโรคศิลปะเท่านั้นไม่ใช่มายุ่งกับมหาวิทยาลัย หากยังไม่เข้าใจในอำนาจของตัวเองแล้วมาก้าวกายการทำงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก็ต้องฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ทั้งนี้ในวันที่ 29 มี.ค. นี้จะมีการประชุมร่วมระหว่างแพทย์สภากับมหาวิทยาลัย ซึ่งคงต้องมีการหารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย

